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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๖ 
วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 
………………………… 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ 

๑ นายวิรัตร  บุญชาญ ประธานสภาเทศบาล วิรัตร  บุญชาญ 
๒ นายวิษณุ  นาโควงค์ รองประธานสภาเทศบาล วิษณุ  นาโควงค์ 
๓ นายวารี  คิดโสดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วารี  คิดโสดา 
๔ นายพินัย  แก้วฝ่าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ พินัย  แก้วฝ่าย 
๕ นายไพวัน  ปังอุทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ -ลากิจ 
๖ นายอนุศร  พลเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อนุศร  พลเดช 
๗ นายธรา  ศรีระวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธรา  ศรีระวงศ์ 
๘ นายมิตรชัย  ผ่องใสศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มิตรชัย  ผ่องใสศรี 
๙ นายจวง  คุณบุราณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จวง  คุณบุราณ 
๑๐ นายลำไพ  แก้วฝ่าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ลำไพ  แก้วฝ่าย 
๑๑ นายศรีคาน  ประสงค์ดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ศรีคาน  ประสงค์ดี 
๑๒ นายเกรียติศักดิ์  พรมแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เกรียติศักดิ์  พรมแสง  
๑๓ นายคมชาญ  บงค์บุตร เลขานุการสภาเทศบาล คมชาญ  บงค์บุตร 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ 

๑๔ นายทรัพย์      ประสงค์ดี  นายกเทศมนตรี ทรัพย์      ประสงค์ดี  
๑๕ นายธนภัทร      คิดโสดา รองนายกเทศมนตรี นภัทร      คิดโสดา 
๑๖ นายเกรียงศักดิ์  เคนไชยวงค์ รองนายกเทศมนตรี เกรียงศักดิ์  เคนไชยวงค์ 
๑๗ นายทรงเดช     ไตรวงค์ย้อย    เลขานุการนายกเทศมนตรี ทรงเดช     ไตรวงค์ย้อย 
๑๘ นายคำพูน      ไตรจันทร์    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คำพูน      ไตรจันทร์ 
๑๙ น.ส.ละอองดาว นาโควงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ละอองดาว  นาโควงค์ 
๒๐    
๒๑    
๒๒    
๒๓    
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ -เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น.  
 -บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา มาประชุม จำนวน  12  ท่าน ถือว่าครบองค์

ประชุม  กระผมขอเรียนเชิญประธานสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ประธานสภา -สวัสดีสมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม
เพียงกัน ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา สมัยสามัญ ๑ ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ และขอดำเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ -เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒ -เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามมัคคีพัฒนา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/ 
ประธานสภาฯ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
 -ได้ให้เลขานุการสมาชิกทบทวน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  11  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี ๓       เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 มาตั้ง
จ่ายรายการใหม่ 

ประธานสภา -เรียนเชิญ นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี -เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 
                                         ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้ 
      -ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองช่าง

ดังนี้ 
      -กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑ ,๑๔๓ ,๙๙๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุง
เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัด กองช่าง 
เทศบาลตำบลสามัคคี พัฒนา จำนวนอัตรา ตามที่ปรากฎในแผนอัตรากำลัง ๓  ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) โดยคำนวณ ตั้งไว้ จำนวน 
๑๒ เดือน หน้า ๑๓๘ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๙๐๒ ,๕๕๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณ
รายจ่าย จำนวน ๑๕๐ ,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด – บาท ขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในกองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประมาณ ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองทอย บ้านหนองสนุก ม.๖  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองทอย บ้านหนองสนุก ม.๖ งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม – 
บาท งบประมาณคงเหลือ  หลังโอน  ตั้งจ่าย  รายการใหม่  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
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      อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 

พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ โอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น  

ขอได้โปรดนำเสนอ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   อธิบายให้เข้าใจง่ายดังนี้ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 มาตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 
โอนลด  
กองช่าง  
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  
งบบุคลากร  หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภท  เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้  จำนวน  1,๑43,99๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุง
เงินเดือนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  ให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง  เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา จำนวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากำลังสามปี 
(ปีงบประมาณ  2564-2566 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน)  โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้  จำนวน 12 เดือน   
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง   
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง 
งบลงทุน  หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการขุดลอกหนองทอย บ้านหนองสนุก ม.6  ตั้งไว้  จำนวน  ๑50,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าขุดลอกหนองทอย บ้านหนองสนุก ม.6  

ประธานสภา   -ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
   เรียนเชิญครับ 
นายไพวัน  ปังอุทา -เรียนประธานสภาที่เคารพ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ ด้วยเทศบาลได้รับ 
      สท. เขต ๑    จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง ถนนคอนกรีตรอบหนองทอย บ้านหนองสนุก ม.๖ กว้าง ๖ เมตร 

ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ถามว่าก่องช่างไม่ออกไปดูหน้างานเหรอครับ ขนาดความกว้าง ของถนน
ถึงไม่สามารถก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างมาดูหน้างานไหม  

นายเกรียติศักดิ์ พรมแสง -เรียนประธานที่เคารพ ผิดที่ใครครับ ผิดที่กองช่างทำงาน ไม่ได้ออกไปดูพ้ืนที่ 
    สท. เขต ๒  ถึงถนนกว้างแค่ ๔ - ๕ เมตร แต่เทศบาลของงบประมาณกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  
   กองช่างรับไปเต็มๆ ไม่เคยออกไปดูเลย ประปา นาดอกไม้เปิดใช้งานไม่ได้ ควบคุมงาน 
   ก่อสร้าง ความผิดที่กองช่าง คณะผู้บริหาร ทำตามแบบกองช่าง กว้าง ๖ เมตร ถนนต้อง ๗  
   เมตร มีไหล่ทาง เกิดข้ึนได้ทำได้แค่ไหน คณะผู้บริหารอยู่ด้วยกันไปด้วยกัน 
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นายสีคาน ประสงค์ดี -เรียนประธานที่เคารพ เรื่องงาน อย่างนี้ พูดมาก่อน จะออกแบบ ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ 

สท. เขต ๒ กองช่างต้องออกไปดูงาน รายละเอียดมาเขียนแบบ โดยเฉพาะคอนกรีต ไปหนองผือ ราง
ระบายน้ำ ฝากดูหน้างาน กองช่างไม่ได้ไปดู ผู้รับจ้างว่าสมาชิกไม่มีสิทธิ์ ไปตรวจงาน  

   สมาชิกไปตรวจสอบได้ ผิดพลาดแก้ไขได้ 
นายลำไพ  แก้วฝ่าย -เรียนประธาน ผมเห็นด้วย กับสมาชิกท่านเกรียติศักดิ์  พรมแสง ลงลูกรัง ผู้รับจ้างว่า 
    สท. เขต ๒  สมาชิกไม่มีมาตรวจสอบ ผู้รับจ้างว่า 
นายอนุศร  พลเดช -เรียนประธานที่เคารพ เรื่องการโอนทุกครั้ง ทำได้เลย เป็นเงิน พัฒนาเลย ทำกี่โครงการแล้ว 
    สท. เขต ๑  รายงานให้สภาทราบด้วย บางรายการยังไม่ทำ ๑ – ๒ เดือนได้ เห็นเป็นรูปธรรม หม้อแปลง 
   ไฟฟ้าบ้านนาดอกไม้ โอนแล้ว  
นายไพวัน  ปังอุทา -เรียนประธานที่เคารพ สมาชิกที่ผิดพลาด ดู ม.  ๑๐  ถนน  ๓  เมตร เขียน  ๔  เมตร  
    สท. เขต ๑  สถานที่ ม. ๙ ทำ ม. ๒ ผิดพลาดเยอะแยะ ให้เรามอบพื่นที่ให้ทำได้ไหม ช่วยจะช่วยแน่นอน  
   ฝารางระเบิด พูดบ่อย ทำไม่ได้ ขอโอนขอโอน พูดบ่อยๆไม่ทำให้เขา ไม่ใช่น้อยครับ จะช่วย 
   เขา พวกท่านทำไม่ได้ เข้าปีหน้า ไว้ทำไม่ได้ ครับ 
  ประธานสภา   -บางครั้ง นานๆสมาชิกผู้รับ จะซื้อเลยไหมของทำไมต้องเป็นอย่างนี้ 
นายเกรียติศักดิ์ พรมแสง -เรียนประธานที่เคารพ ผู้รับจ้าง เสนองานแล้ว 
    สท. เขต ๒ 
นายกเทศมนตรี  -เรียรประธามที่เคารพ ในเนื้องานที่พูดกัน เห็นต่าง เป็นสิทธิ์ที่จะตรวจสอบจำเป็นปัญหา  
   แก้ไขร่วมกัน ความผิดเกิด ก็แก้ร่วมกัน สิ่งต่างๆ ไม่มีผลประโยชน์เพื่อพ่ีน้องประชาชน สำคัญ  
   ที่สุด พ่ีน้องจะได้รับผลประโยชน์ งบประมาณจากเทศบาล จำเป็นขออนุมัติผ่านสภา 

ตรวจสอบคณะผู้บริหาร ทำเสีย ตกที่เรา 
-ปํญหาต่างๆไม่อยากให้เกิด นำไปเป็น เจตนาบริสุทธิ์ ทำเพ่ือพ่ีน้องประชาชนมีความเห็นต่าง 

 เพ่ือพ่ีน้องประชาชน 
-บริหาร ยอมรับได้ ติติงได้ จะนำไปแก้ไข้โอนงบประมาณ จะเกรงใจสมาชิกท่านมาก จะไปตั้ง 
งบประมาณ ตรวจสอบได้ เงินมานำไปใช้เลย ตั้งเยอะบ้าง มากน้อยบ้าง พัฒนาร่วมกัน  
วิเคราห์เหตุผล ตามมา จะขยายไหล่ทาง ๖ เมตร ได้เนื้องาน 

นายไพวัน  ปังอุทา -เรียนประธานที่เคารพ คือผมอยากทราบว่า ช่างเขียนไป ๖ เมตร เทศบาลรับผิดชอบ  
   ประเมินทำไม่ได้ 
ปลัดเทศบาล  -ได้ชี้แจง การก่อสร้างถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม.     
                 หนา ๐.๑๕ ซม. แต่ผมได้ออกตรวจสอบแล้วมีพ้ืนที่บางจุดถนนไม่ได้ ๖ เมตร น่าจะได้ ๕  
   เมตร จำเป็นต้องขุดลอกหนองทอยมาขยายถนนบางจุด ให้ได้ ๗-๘ เมตร ให้มีไหล่และกันพัง 
   เพ่ือการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบๆหนองทอย ตามท่ีกองช่างได้ประมาณการ 
   ก่อสร้าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร และลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ซม. งบประมาณ 
   ตามท่ีได้รับการจัดสรร ดังนั้นท่านนายกได้นำเรียนปรึกษา จึงได้คุยกับ ผอ.กองช่างให้โอน 
   งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่กองช่างประมาณการ มาทำ 
   โครงการขุดลอกหนองทอย บ้านหนองสนุก ม. ๖ เพื่อปรับผิวจราจรให้ได้  
นายสมพงษ์ บาลโคตรคุณ  -ได้ชี้แจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองทอย ม. ๖ บ้านหนองสนุก  
ผอ.กองช่าง ตามท่ีตามที่เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖ ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร จริงๆ เป็นโครงการที่จะขอ
งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่วงนั้น จะทำเป็นที่ออกกำลังกายด้วย  
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   ถนนจึงทำไว้ ๖ เมตร ว่าได้งบจากการท่องเที่ยว แต่ก็ไมได้แจ้งระยะเวลาของงบประมาณ  
   กระชั้นชิด จึงได้นำโครงการเก่า เสนอขอโครงการไป ได้งบประมาณจัดสรรมา แต่ก็ถนนไม่ 
   ได้ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจง เทศบาลต้องส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างที่ได้โครงการ เพื่อเข้าดำเนิน 
   การก็ติดบางช่วงที่ถนนไม่ได้จึงขอต้อง โอนงบประมาณ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท กองช่างมา 
   ขยายผิวจาราจร โดยการขุดลอก ตามที่กองช่างประมาณและชี้แจงต่อสภาได้ทราบและขอ 
   อนุมัติเห็นชอบครับ 
นายวารี  คิดโสดา -เรียนประธานที่เคารพ โอนทุกครั้ง สมาชิกไม่มีปัญหาคิดต่าง สภาเสนอมา พิจารณาปรับปรุง 
    สท.เขต ๑  แก้ไข นายกแก้ไขอย่างไร เสนอตามระเบียบ ผอ.กองช่าง อยากจะชี้แจง พวกผมก็เข้าใจกอง 
   ช่างไม่ได้โทษกองไหน สมาชิก เรียนชี้แจง ทำตรงนั้นตรงนี้ ผู้รับเหมาคิดคำนวณมีพ้ืนที่ ๖  
   เมตร ๗ เมตร ไม่ได้ดูหน้างาน เรียนปรึกษาหารือ พูดชักถามกัน สภา-โอน ให้อยู่ในขอบเขต 
   ผู้รับเหมาจะทำอยู่แล้ว สภาโอนให้อยู่แล้ว ผมเคยบอกจะโอนเงิน เข้ามาประชุมปรึกษาหารือ 

ผู้บริหาร ไม่เข้าใจกันสมควรไม่สมควรทุกอย่าง เพ่ือพ่ีน้องประชาชน เวลาบริหารเสนอ 
ประธานสภามาดูหน่อยจะทำหนังสือ แจ้งให้สภาทราบทุกครั้ง จะยกมือ ใช้งบประมาณ
พัฒนา ผ่านมา ก็ไม่เคยมีปัญหาอย่างไร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สภาเป็นมิตรทุกคน 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา  -เรียนเชิญ นายอนุศร  พลเดช สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
นายอนุศร  พลเดช -เรียนนประธานที่เคารพ ผมอยากให้พูดคุยกันกันก่อน แต่พัฒนาคือ โอนอยู่แล้ว ขอให้ที่

ประชุมปรึกษาหารือกันก่อนครับ 
นายวารี  คิดโสดา -เรียนประธานสภาฯ ขออนุญาต ผอ.กองช่าง เข้าใจเริ่มกัน แต่เพียงปรึกษาหารือเฉยๆ 

สมาชิกเข้าใจครับ มีพื้นที่ให้เขา ๖ เมตร ตั้งแต่ โอนแล้ว เขาจะมาทำแล้ว สภาไม่ทราบ มอบ
พ้ืนที่ให้เขาคำนวณมาตามนี้ สมาชิกเข้าใจครับ 

นายไพวัน  ปังอุทา -เรียนประธานที่เคารพ เขียนโครงการกว้าง ๖ เมตร กองช่างไม่ได้ออกไปดูพ้ืนที่ขุดลอกคลอง 
สท.เขต ๑ ไม่ถึง ๔ เมตรต่อเติม เสริมเต็ม ส่งลูกน้องไปดูก็ได้ ถนนไม่สมบูรณ์ เป็นปัญหา ผู้รับเหมาจะ

มาทำมีปัญหา จะวัดถนนหนทางมีรูปเล่ม กำกับนายช่างพ้ืนที่ ม. ๑๐ ทำถนนลงถนน ม. ๙ 
ข้างนา ม. ๒  

นายวารี  คิดโสดา  -เรียนประธานที่เคารพ ดีใจได้งบประมาณ ตั้ง ๔-๕ ล้าน สภาคิดว่าไม่อยากปล่อยไป สภา 
สท.เขต ๑ เป็นเกยีรติได้ชี้แจง ให้สภาทราบ สภารับทราบแล้วดีใจยอมรับ ผู้บริหาร มอบกองช่าง 

ประมาณราคา ต่อไปให้ดูแลแบบแปลน แต่ละแห่งให้ดี ไม่ใช้หน้าที่สภา ผู้บริหารเสนอต่อสภา
มีการประชุมสมาชิก เรียนชี้แจงที่ประชุมรับทราบ ยอมรับ พัฒนาพี่ประชาชนตำบลมีที่
พักผ่อนบ้าง ไม่มีสถานที่ออกกำลังกาย ดีใจมีสถานที่ออกกำลังกาย 

ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบ ญัตติ ขออนุญาตโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท กองช่าง มาตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 -งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองทอย หบ้านหนองสนุก ม. ๖ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าขุดลอกหนองทอย บ้านหนองสนุก ม. ๖ ตามแบบกองช่างประมาณราคาและแบบ
แปลนก่อสร้างกองช่าง กำหนด 

 -ถ้าสมาชิกสภาเห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ 
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มติที่ประชุม  -เห็นชอบ  11  เสียง 
   -ไม่เห็นชอบ – ไม่มี 
   -งดออกเสียง  ๑  เสียง  
ประธานสภา มติที่ประชุม –เห็นชอบ 11 เสียง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายโครงการขุดลอกหนองทอย บ้านหนองสนุก 
ม.9 

   -งดออกเสียง  ๑  เสียง (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายธนภัทร  คิดโสดา -จะใช้เงินสำรองจ่าย –งบกลาง ๘,๗๐๐ บาท เพ่ือ ทำคอนกรีต ให้สูงขึ้น ๓๐-๔๐ ซม. สาย 

รองนายก หนองแฮ่ น้ำจะไหลลงสงคราม ทำการเกษตร ทำนาได้ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ถนน 
อบจ.จะขอเรียน ๒ ตำบลถ้ำเต่าดงเสียวจะได้แล้ว นำเรียนที่ประชุมรับทราบ จะทำพ้ืนที่ เป็น
หน้าปู่ตา ความยาว ๒๐๐+๓๐๐ เมตร นำเรียนที่ประชุมรับทราบเห็นความจำเป็นพูดคุยกัน 

นายอนุศร พลเดช -เรียนประธาน ถนนดอนทอย-โพนงาม/ถ้ำเต่า-ดงเสียว เห็นดีด้วยผมขอเสนอ จัดซื้อรถดับ 
สท.เขต ๑  เพลิง มีเด็กไปจุดหนองสามขา อบต.นาฮี รถใหญ่มาก จัดซื้อเลยแต่ละตำบล จุดตอข้าว ทำนา 
   ทำนาง่ายแต่ละตำบลเดือดร้อนมาก ต้องพ่ึงตำบลอื่น มีทอตัวเองบ้างฝากสมาชิกทุกท่าน ถ้า 
   สภามีรถดับเพลิงใหม่ อุ่นใจ ไฟมาไหม้ทั้งหมู่บ้าน เห็นใจราษฎร โทรเทศบาลมีรถดับเพลิงได้ 
   ใจชาวบ้าน น้ำประปาขุ่น ตกตะกอน ฤดูแล้ง น้ำเหลือน้อย 
นายสีคาน  ประสงค์ดี -เรียนประธาน เรื่องน้ำประปาโทษบริหาร ประปาหนองชื่อไม่ไหล ๕ ดมงแลงตัดต่อเทศบาล

จะออไปดูทำได้แล้วไปงาน น้ำไม่มีวิ่งอากาศ ซื้ออะไหล่มาต่อให้อีกโทษผู้บริหาร หาหมอรอยา 
 ชาวบ้านเดือดร้อน น้ำไม่ไหลไม่มีน้ำจะใช่แล้วครับ ไม่ใช่ไม่ดี ผมโดนต่อเติมๆฝากรวดเร็ว 
 -ยกแรก ดี 
 -ยกสอง 
 -ยกสาม ไปแล้ว 
 -น้ำที่จะทำนาปรังหมดแล้ว จะแก้ไขอย่างไร พิจารณาด้วยกลางเดือนมีนาคมก็ได้ หมด

กุมภาพันธ์ ถึงใหม่ ทั้งนาปรังราษฎร 
นายวิษณุ  นาโควงค์ -เรียนประธานที่เคารพ ขอบคุณมีหน้ามีตา ตำนิดอนทอยหนองสนุก นายกทำถนนผมขอ 
รองประธานสภา เสนอดอนทอย-ก่อสร้างประปาก่อนก่อสร้างถนนคอนกรีต ที่หลังเข้าหมู่บ้าน 
 -โครงการขยายท่อเมนประปา 
 -โพนงาม-ดอนทอย นายประสิทธิ์ 
นายธรา  ศรีระวงค์ -เรียนประธานที่เคารพ ก็ขอบคุณ อยากถามเรื่องงบซ่อมบำรุงไฟฟ้า ถนนแตก ไฟฟ้า ทำไม่

ไหลทั้งหมู่บ้าน ฉุกเฉิน สมาชิก ศรีคาน เห็นใหม่ซื้ออุปกรณ์เอง ซื้ออะไรไม่ได้ จะซ่อมบำรุง 
ไฟฟ้าประปา เดือดร้อนมาก 

นายลำไพ  แก้วฝ่าย -เรียนประธานที่เคารพ หลอดไฟ ม. ๒ แจ้งผลการซ่อมไฟรายทาง ผู้ช่วยปราโมท 
    สท.เขต ๒ 
นายเกรียติศักดิ์ พรมแสง -เรียนประธานที่เคารพ เรื่องทั่วไป ปัญหาน้ำไฟ ท่านศรีคานเรื่องผู้บริโภค ไม่มีน้ำใช้มิเตอร์ 

ซื้อเลยครับ ไฟฟ้าใดสำรองออกไป 
 -นาดอกไม้ไม่เกิน ๒ ทุ่มปิดที่ไว้ ๔-๕ ทุ่ม อาบน้ำ ปิดน้ำแล้ว 
 -ไฟฟ้า –ป้ายไปนาดอกไม้ –ถ้ำเต่า เทศบาล ไปไหน ทต.-หนองสามขา ฝากผู้บริหาร 
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นายกเทศมนตรี -ได้ชี้แจง ข้อเสนอแนะ สท.อนุศร พลเดช สภาเห็นวันวานปลัดประสานเทศบาลโพนแพง ทำ

ก่อน อากาศไหม้ โพนแพงความทุกข์ใจ ขอความช่วยเหลือ เกรงใจขอความอนุเคราะห์
ขอบคุณไปเหมือนกัน ซื้ออุปกรณ์มันหมด ส่วนมากเกิดปัญหาเสาร์ – อาทิตย์ 

 รองวิษณุ  นาโควงค์ ทำควบคู่กันไป เสนอก่อน ๑๕ มีนาคม กองช่าง ท่านธรา  ศรีระวงค์ 
 ข้อต่อ/ไฟฟ้าใช้เวลาน้อย  

-ท่านลำไพ แก้วฝ่าย การซ่อมทำหลอดไฟ ทั้ง ๒ อย่าง เอารถขยะ  
 ไปขึ้นฟาตซ่อมหลอดไฟฟ้า สมาชิก 
 -เกรียงศักดิ์  พรมแสง ดูแลประปา จะเดือด การปิดน้ำก่อนเวลากำหนด ไม่ม่ันใจบ่ายปิด ถ้า

เรียนชี้แจง 
ประธานสภา ให้นายกชี้แจง งบประมาณ จำนวน ๑,๘๑๑,๗๐๐ บาท ให้ สท. ธรา ศรีระวงค์ได้ทราบ จะ

ดำเนินการ ถนนเส้นไหนครับ 
นายกเทศมนตรี -เรียนประธานที่เคารพ จะลงถนนดอนทอย-โพนงาม กองช่างส่งไปก่อน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 ครับกำลังทำประมาณราคา เพื่อดำเนินการครับ ขอบคุณทุกท่านได้นำเรียนข้อมูล ไม่หยุดนิ่ง

ก่อนจะได้มาใช่ระยะเวลา เงินนอกงบประมาณ ติดต่อประสานงานและของบประมาณจาก
กรมครับ 

ประธานสภา  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
   -ปิดการประชุมเวลา  ๑3.0๐  บาท 
 

 
  (ลงชื่อ)                                 ผู้จดบันทึกการประชุม     
             (นายคมชาญ  บงค์บุตร) 
             เลขานุการสภาเทศบาล 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2566  แล้ว  เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

 

(ลงชื่อ)             ประธานกรรมการ 
           (นายมิตรชัย  ผ่องใสศรี) 

(ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ 
             (นายพินัย  แก้วฝ่าย) 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการ 
             (นายไพวัน  ปังอุทา) 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการและเลขานุการ 
         (นายเกรียติศักดิ์  พรมแสง) 
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บันทึกประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 
 สภาเทศบาลตำบลสามัคคพัฒนา  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา  สมัย
สามัญ  สมัยที่  1 ครั้งที่  2 เม่ือวันที่   23  กุมภาพันธ์  2566 ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ...2.........               
ประจำปี  2566   ครั้งที่....1...... เมื่อวันที่......1....... เดือน......พฤษภาคม..........พ.ศ……2566……………….                      
 

(ลงชื่อ)      
              (นายวิรัตร  บุญชาญ) 
    ประธานสภาเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 


